



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 22 tháng 12 năm 2021

THƯ NGỎ

Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Chương trình “*Nói vòng tay nhân ái*”, “*Tết cho người nghèo*” lại được các đơn vị, địa phương và các cá nhân rất quan tâm với tâm nguyện giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo và các đối tượng bị thiên tai, bệnh tật, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Trải qua 17 năm thực hiện, Chương trình luôn được được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp, ủng hộ. Chính sự đóng góp ủng hộ quý báu của các tổ chức, cá nhân đã góp phần giúp đỡ, hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo và các đối tượng bị thiên tai, bệnh tật vượt qua khó khăn đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đại dịch COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân và doanh nghiệp; nhiều lao động bị mất việc làm, nhiều cơ sở sản xuất bị ngưng trệ, một bộ phận nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhằm chung tay giải quyết một phần khó khăn giúp đồng bào nghèo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kêu gọi sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam, các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn tỉnh, để họ có điều kiện vượt qua khó khăn đón Tết, vui Xuân được đầm ấm, sum vầy.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm đối với đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Trị.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Ban vận động “*Quy vì người nghèo*” tỉnh Quảng Trị; Địa chỉ: 10A Nguyễn Huệ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0233.3858290.

Tài khoản: 3761.0.9016875.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị.

Tài khoản: 54010000605854 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quảng Trị.

Hoặc đăng ký ủng hộ tại Cổng thông tin cứu trợ - thiện nguyện tỉnh Quảng Trị có địa chỉ: <https://cuutro.quangtri.gov.vn>

Nhân dịp chào đón năm mới 2022, kính chúc đồng bào, chiến sỹ và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng./.

Kính thư

Thông tin phản hồi của Quý đơn vị xin vui lòng liên hệ:
Ô.Đào Mạnh Hùng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0916 797 038
Trân trọng cảm ơn !

Võ Văn Hưng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị